



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๖-๙๙๖๒

ที่ ขย ๘๒๖๐๑/-

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ได้จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น โดยครอบคลุมด้านการวางแผนอัตรากำลัง ด้านการวางแผนอัตรากำลัง ด้านการสรรหาบรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการดำรงรักษาไว้และแรงจูงใจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ดังนั้น งานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ขอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบผลการวิเคราะห์/ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และพิจารณาปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกด้าน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ส.ท.

(สมภาส พุ่มพร)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นายเชมณัช เงินลาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัด อบต.

(นายประสาธ ม่วงศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

- ความเห็นของนายก อบต.

(นายฉลอง สมสิรินวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเด็นนโยบาย/ แผนการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง</p>	<p>- เพื่อให้ อบต.บ้านบัว มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน</p> <p>- เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.บ้านบัว ให้เหมาะสม</p> <p>- เพื่อให้ อบต.บ้านบัว สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานของ อบต.บ้านบัว เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่</p>	<p>- ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ</p> <p>- ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของ อบต.บ้านบัว โดยปรับปรุงตำแหน่งจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน ๒ อัตรา</p>	<p>- ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ อบต.บ้านบัว</p>	
<p>๒. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร</p>	<p>- การสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน</p> <p>- โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่าง ไม่เกินร้อยละ ๕ ของบุคลากรทั้งหมด</p> <p>- เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ การคัดเลือกดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีคุณภาพเหมาะสมกับตำแหน่งงาน</p>	<p>- การประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล</p> <p>- การเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>- การสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง</p>	<p>- การจัดสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างใหม่ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๓ ตำแหน่ง</p>	

ประเด็นนโยบาย/ แผนการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓. นโยบายด้านการ พัฒนาบุคลากร	- เพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด	- ส่งเจ้าหน้าที่ ของ อบต.บ้านบัว เข้ารับการอบรมตามสายงาน - มีการถ่ายทอดความรู้ การ แลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง	- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ อบต. และเพิ่มขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสาย งานอาชีพและตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง	
๔. นโยบายด้านการจ้าง รักษาไว้และแรงจูงใจ	- เพื่อให้มีการพิจารณาความดี ความชอบ ตามผลการปฏิบัติงานที่ ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและ สามารถตรวจสอบได้	- จัดให้มีการพิจารณาความดี ความชอบ ตามผลการปฏิบัติงานที่ ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้	- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน ตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	
๕. นโยบายด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	- มีวิธีการในการกำหนดปัจจัยทำให้ มั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย และพนักงานส่วนตำบลมี ส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน - มีวิธีการในการกำหนดปัจจัยสำคัญ ต่างๆ ซึ่งมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน	- บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน - สภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	- ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - มีการจัดกิจกรรม ๕ ส. และ Big cleaning day กิจกรรมจิตอาสา - สวัสดิการพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง สวัสดิการรักษารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามกฎหมายที่กำหนด	
๖. นโยบายด้านการ ส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในองค์กร	- เพื่อให้บุคลากร อบต.บ้านบัว ยึดถือ เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมีอู่กับความประพฤติของบุคลากร	- ประกาศประมวลจริยธรรม ของ อบต.บ้านบัว ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ - ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิกำหนด	- จัดทำประกาศ อบต.บ้านบัว เรื่อง ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ - พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามประกาศที่กำหนด	

แบบรายงานการแต่งตั้งโยกย้าย ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ลำดับที่	วันที่แต่งตั้งโยกย้าย	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	๔-มี.ค.-๖๕	นายสวัสดิ์ จิตรโคตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว	ได้ออกจากราชการ
๒	๔-มี.ค.-๖๕	นายเสา ชูโนนขวา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว	พ้นจากตำแหน่ง
๓	๔-มี.ค.-๖๕	นายสุทัศน์ จิตรโคตร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว	พ้นจากตำแหน่ง
๔	๔-มี.ค.-๖๕	นายปัญญา เพื่อประกอบ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว	พ้นจากตำแหน่ง
๕	๑-ก.พ.-๖๕	นายฉลอง สมสิรินกุล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว	รับตำแหน่งนายก อบต.
๖	๑-ก.พ.-๖๕	ร.ต.อ.วิญญู คงโนนออก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว	รับตำแหน่งรองนายก อบต.
๗	๑-ก.พ.-๖๕	นายประชาพร ชูโนนขวา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว	รับตำแหน่งรองนายก อบต.
๘	๑-ก.พ.-๖๕	นายสมพันธ์ สอนบัว	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว	รับตำแหน่งเลขานุการนายก อบต.

แบบรายงานการแต่งตั้งโยกย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ลำดับที่	วันที่แต่งตั้งโยกย้าย	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	๗-ก.พ.-๖๕	สีปตำรวจเอกอัครชัย สมดี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว	ไล่ออกจากราชการ
๒	๔-ม.ย.-๖๕	นายประสพ ม่วงศิลป์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว	รับตำแหน่งปลัด อบต.
๓	๓๐-พ.ค.-๖๕	นายวุฒิพงษ์ แพงคำสอน	พนักงานขับรถกระบะเข้า	ลาออก ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
๔	๑-พ.ค.-๖๕	น.ส.ยศศรีลี สีนัย้อม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ลาออก ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว

แบบรายงานการแต่งตั้งโยกย้าย สมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ลำดับที่	วันที่แต่งตั้งโยกย้าย	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	๓๐-ก.ย.-๖๔	นายทองหล่อ พลธรรม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ครบวาระ
๒	๓๐-ก.ย.-๖๔	นายสุริยช บัวสระ	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ครบวาระ
๓	๓๐-ก.ย.-๖๔	นายบุญเดช ยอดพระพรหม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านหัวขัว	ครบวาระ
๔	๓๐-ก.ย.-๖๔	นายสกุล คงโนนกกอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านหัวขัว	ครบวาระ
๕	๓๐-ก.ย.-๖๔	นายสำราญ จิตรโคตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ บ้านแก่น้อย	ครบวาระ
๖	๓๐-ก.ย.-๖๔	นายเชิดศักดิ์ บรรเทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ บ้านแก่น้อย	ครบวาระ
๗	๓๐-ก.ย.-๖๔	นางสำเนา ชุโนนขวา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านเขวา	ครบวาระ
๘	๓๐-ก.ย.-๖๔	นายประชาพร ชุโนนขวา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านเขวา	ครบวาระ
๙	๓๐-ก.ย.-๖๔	นายสำรอง กอบัว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ บ้านโนนแจ้ง	ครบวาระ
๑๐	๓๐-ก.ย.-๖๔	นายสุวรรณค์ อุดมบัว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสังข์	ครบวาระ
๑๑	๓๐-ก.ย.-๖๔	นายสมัคร์ อินทามป้อม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสังข์	ครบวาระ
๑๒	๓๐-ก.ย.-๖๔	สืบทวีจเอกอัครชัย สมดี	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ครบวาระ
๑๓	๔-ม.ค.-๖๕	นายสกุล คงโนนกกอก	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (หมู่ที่ ๒ บ้านหัวขัว)	รับตำแหน่งใหม่
๑๔	๔-ม.ค.-๖๕	นายวิโรจน์ เกษมเมือง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (หมู่ที่ ๓ บ้านแก่น้อย)	รับตำแหน่งใหม่
๑๕	๔-ม.ค.-๖๕	นายสมเด็จ นราพล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ บ้านบัว	รับตำแหน่งใหม่
๑๖	๔-ม.ค.-๖๕	นางอรุณ คงโนนกกอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านโนนกกอก	รับตำแหน่งใหม่
๑๗	๔-ม.ค.-๖๕	นายสุนันท์ ลาตเขวา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านเขวา	รับตำแหน่งใหม่
๑๘	๔-ม.ค.-๖๕	นายสำรอง กอบัว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ บ้านโนนแจ้ง	รับตำแหน่งใหม่
๑๙	๔-ม.ค.-๖๕	นางสายทอง มัคพอร์ด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสังข์	รับตำแหน่งใหม่
๒๐	๔-ม.ค.-๖๕	นายวิระ ทวีบุตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ บ้านหามแห	รับตำแหน่งใหม่
๒๑	๑๒-พ.ค.-๖๕	นายประสาท ม่วงศิลป์	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	รับตำแหน่งใหม่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
ที่ ๒๙๖/๒๕๖๔
เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงอนุญาตให้

๑. นางสาวจิระภาพันธ์ บุราณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒. นางสาวอมรรัตน์ ฤาชา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมรับฟังการอบรม โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกบัญชี การปิดบัญชี การปรับปรุงบัญชี และรายการอื่น ๆ รวมถึงการบันทึกบัญชีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Electronic Local Administrative Accounting System : e-Laas) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ” ณ โรงแรมสยามลิเวอรี่รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ นางสาวจิระภาพันธ์ บุราณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขออนุญาตรถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กม 9513 นครราชสีมา ในการเดินทางไปราชการ และนางสาวอมรรัตน์ ฤาชา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ขออนุญาตรถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน ขก ๙๕๒๖ ขอนแก่น ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ โดยให้มีสิทธิเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.

(อัครชัย สมติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
ที่ ๑/๒๕๖๕
เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการ

อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอนุโลม , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางราชการ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามหนังสือ ชย ๐๐๒๓.๑/๒๙๗๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงให้

๑. ส.ต.อ.อักรชัย สมดี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
๒. นายสิทธิ ไชยพรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เดินทางไปราชการเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสืบค้น พยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหากรณีมีความผิดวินัยร้ายแรง (คดีอาญาทุจริต) ในชั้น ปปช./ปปท. และการต่อสู้คดีในชั้นศาลอาญาทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ให้เดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.

(อักรชัย สมดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด

.....

อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม , ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี่ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว๑๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ประกอบกับหนังสือที่ อว ๐๖๐๒.๒๔/พิเศษ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงให้

นางสาวพรรณิ จวบสุข ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ" ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมฟอร์ราฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย จึงขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กง ๖๓๙๑ ชัยภูมิ เพื่อเดินทางไปราชการในครั้งนี้โดยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) สิบตำรวจเอก

(อัครชัย สมดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ที่ ๓/๒๕๖๕

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด

อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม , ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว๑๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ประกอบกับหนังสือที่ อว ๐๖๐๒.๒๔/พิเศษ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงให้

นายเชมณัช เงินลาด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ" ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมฟอร์ราฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย จึงขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน บธ ๓๓๑๑ ชัยภูมิ เพื่อเดินทางไปราชการในครั้งนี้โดยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) สิบตำรวจเอก

(อัครชัย สมดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ที่ ๕๐ /๒๕๖๕

เรื่อง ให้นักงงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

.....

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ชย ๐๓๐๘/ว.๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมรุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงให้

๑. นางสาวศสรล สีน้าย้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมตะโกงามที่ว่าการอำเภอผู้เซียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จึงขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กจ ๔๘๙ ชัยภูมิ ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ โดยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฉลอง สมศิริวงกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ที่ ๕๒/๒๕๖๕

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม , ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี่ยงเส้นทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางราชการฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ แจ้งตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่ ขย ๐๓๑๘/๔๕๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงให้

๑. นายชัชติพงษ์ คงโนนกก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จึงขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๔๓ ชัยภูมิ ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ โดยให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นายฉลอง สมสิรินวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ที่ ๒๐๘/๒๕๖๕

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ประกอบหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๘๙๙๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เชิงปฏิบัติการ “ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕” จึงให้

- | | |
|------------------------|---|
| ๑. นายเฉลิมชัย เงินลาด | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด/รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๒. ส.ท.สมภาส พุ่มพร | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |

เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เชิงปฏิบัติการ “ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕” ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัว หมายเลขทะเบียน บธ ๓๓๑๑ ชัยภูมิ และหมายเลขทะเบียน บธ ๘๐๒๖ ชัยภูมิ ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ โดยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฉลอง สมสิรินวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี่ยงเส้นทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการฉบับปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๐ แลหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ประกอบหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ที่ ขย ๕๒๑๐๕/๕๑๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๓๕๖๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การบริการทางวิชาการ “การจัดประสบการณ์เรียนรู้ สู่ครูปทุมวัยมืออาชีพ” จึงให้

- ๑.นางเพียงใจ บุราณ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
- ๒.นางสาวนิภาพร เกื้อหนูน ตำแหน่ง ครู

เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดประสบการณ์เรียนรู้ สู่ครูปทุมวัยมืออาชีพ” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการทำแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน และเทคนิควิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสาวบ้านแต้ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 

(นายฉลอง สมสิรินวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ที่ ๒๕๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี่ยงเส้นทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ประกอบหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๒๓.๔/ว๑๐๕๐๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วินัยข้าราชการท้องถิ่น การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง” เพื่อพัฒนาบุคลากรของการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มเติมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับราชการข้าราชการของการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้

ส.ท.สมภาส พุ่มพร

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วินัยข้าราชการท้องถิ่น การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง” เพื่อพัฒนาบุคลากรของการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มเติมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับราชการข้าราชการของการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัว หมายเลขทะเบียน บธ ๘๐๒๖ ชัยภูมิ ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ โดยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฉลอง สมสิรินวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ที่ ๒๕๖/๒๕๖๕

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

.....

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี่ยงเส้นทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ประกอบหนังสือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ที่ ยธ ๐๒๐๓๐/ว๐๓๕๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงให้

ส.ท.สมภาส พุ่มพร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ จึงขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัว หมายเลขทะเบียน บธ ๘๐๒๖ ชัยภูมิ ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ โดยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฉลอง สมสิรินวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
ที่ ๒๕๗/๒๕๖๕
เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงอนุญาตให้

- นางสาวจิระภาพันธุ์ บุราณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยรถยนต์ทะเบียน กม ๙๕๑๓ นครราชสีมา
- นางสาวอมรรัตน์ ฤชา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุ โดยรถยนต์ทะเบียน ขก ๙๕๒๖ ขอนแก่น
- นางสาวเทียนฤทัย กำไรเงิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โดยรถยนต์ทะเบียน ขค ๙๖๒๗ ชลบุรี

เดินทางไปราชการ ไปร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-Laas ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสยามรีเวอร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ โดยให้มีสิทธิเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายฉลอง สมสิรินวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ที่ ๒๕๖๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการอบรม

.....

อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามหนังสือ ชย ๐๐๒๓.๕/๑๓๙๗/๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงให้

๑. นางสาวนิศรา จิตรโคตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒. นางสาวสุปรียา กิโนนกกอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ (สำหรับหน่วยงานลูก) ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายฉลอง สมสิรินวงกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
ที่ ๒๖๖/๒๕๖๕
เรื่อง ให้นักงงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม , ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี่ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางราชการฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ แจ้งตามหนังสือศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ชย ๐๐๓๓/ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕ จึงให้

๑. สิบเอกนุชานนท์ มีวุฒิ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข) จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ระหว่างที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม CONVENTION HALL โรงแรมสยามเวอริตี้สอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จึงขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัว หมายเลขทะเบียน ผผ ๕๐๐๐ นครราชสีมา ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ โดยให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

(นายฉลอง สมสิรินวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. การขาดกำลังคนในบางตำแหน่งทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง เช่น ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
๒. ปัญหาผลกระทบในการดำเนินการ กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หรือการจัดอบรมต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในระดับสำนัก/กอง อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขงานต่อไป
๒. จัดหาอัตรากำลังคนในตำแหน่งที่ขาดแคลนหรือที่ว่างอยู่ให้มีผู้มาปฏิบัติหน้าที่
๓. สำนัก/กอง ควรพัฒนางานด้านจัดการความรู้องค์ความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(สมภาส พุ่มพร)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ